

เหตุใดพระเจ้าถึงยอมให้คริสเตียนทนทุกข์?



เขียน โดย: Dr. Jeffrey Lange

Dr. Jeffrey Lange
P.O. Box 130
Chiang Mai
50000

Email: jntlange@gmail.com

Line ID: 0871937157

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy

คุณเคยได้ยินคนที่ไม่ใช่คริสเตียนกล่าวแก่ผู้เชื่อใหม่ว่า “พระเจ้าของคุณไม่ใช่ของจริงหรอกเพราะคุณมีความทุกข์ยากในชีวิต ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจริงๆ พระองค์จะไม่ยอมให้ความทุกข์อยู่ในโลกแล้ว” บรรดาคนไม่เชื่อใช้คำพูดแบบนี้เพื่อเยาะเย้ยพวกคริสเตียน หรือหาข้ออ้างที่จะไม่เชื่อในพระเจ้า

อย่างไรก็ตาม ความจริงที่ผู้เชื่อทั้งหลายต้องเข้าใจก็คือว่า คนเหล่านั้นมีมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับพระเจ้า พวกเขาไม่เข้าใจพระองค์เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ พวกเขากำลังมองคุณสถานการณ์จากมุมมองของมนุษย์และไม่เข้าใจมุมมองของพระเจ้า

บางครั้งคริสเตียนบางคนก็คิดผิดเกี่ยวกับพระเจ้าด้วยเพราะว่าพวกเขา มองดูความทุกข์ในชีวิตของเขาเองจากมุมมองของมนุษย์แทนที่จะมองจากมุมมองของพระเจ้ายกตัวอย่างเช่น แม้แต่ผู้พยากรณ์ซามูเอล (ในพระคัมภีร์เดิม) ก็เคยมีเวลาที่เขาคิดผิดๆแบบนี้

พระเจ้าตรัสสั่งซามูเอลให้ไปเจิมตั้งกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลจากท่ามกลางเหล่าบุตรชายของเจสซี (1 ซามูเอล บทที่16) บุตรชายทุกคนของเจสซีมาปรากฏตัวต่อหน้าซามูเอลยกเว้นคนเดียว คือ ดาวิด แม้แต่พ่อของดาวิดก็ไม่คิดว่าดาวิดคู่ควรที่จะมาพบกับซามูเอล ดาวิดถูกทิ้งให้ดูแลฝูงแกะในทุ่งหญ้า

เมื่อซามูเอลเห็นบุตรชายหัวปีของเจสซีมาขึ้นอยู่ตรงหน้าเขา เขาก็มองดูรูปร่างภายนอกและเห็นชายหนุ่มตัวสูง รูปร่างหล่อ ท่าทางแข็งแรง เขาคิดว่า นี่แหละคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงแก้ไขซามูเอลทันทีและตรัสแก่เขาในข้อ 7 ว่า “...อย่ามองดูที่รูปร่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจิตใจ”

พระเจ้าทรงสำแดงความจริงประการหนึ่งเกี่ยวกับพระองค์เองในข้อนี้ พระองค์ตรัสว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับที่มนุษย์ดู” กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มุมมองของพระเจ้าแตกต่างจากมุมมองของมนุษย์ วิธีคิดของพระเจ้าแตกต่างจากวิธีคิดของมนุษย์

พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปของอิสราเอล แต่ทุกคนซึ่งรวมถึงซามูเอลและพ่อของดาวิดด้วยมีมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจ้า ดังนั้นแม้แต่ผู้เชื่อทั้งหลายก็อาจตกไปในรูปแบบวิธีคิดที่ผิดๆ ได้ เพราะว่าพวกเขามองดูสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาจากมุมมองของมนุษย์และไม่ใช้จากมุมมองของพระเจ้า

ยกตัวอย่างเช่น คริสเตียนบางคนคิดว่า “ถ้าพระเจ้าทรงรักฉันจริงๆ พระองค์ก็ไม่ได้ให้นั้นเผชิญกับความทุกข์”

วิธีคิดแบบนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้เชื่อกำลังมองดูสถานการณ์ของตนจากมุมมองของมนุษย์ เขาอยากได้ชีวิตที่สบายๆ แต่จากมุมมองของพระเจ้า พระองค์ทรงอยากให้ผู้คนไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์และไม่ไขว่ไขว่ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำหรือให้อะไรแก่เรา การมีมุมมองที่ผิดยอมทำให้คนๆ นั้นคิดผิดเกี่ยวกับพระเจ้า

หนังสือโยบเป็นหนังสือที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า มุมมองของชาตานเกี่ยวกับความทุกข์ และมุมมองของมนุษย์เกี่ยวกับความทุกข์แตกต่างอย่างไรจากมุมมองของพระเจ้าเกี่ยวกับความทุกข์

หนังสือโยบ (ในพระคัมภีร์เดิม)

หนังสือโยบเป็นหนังสือดีที่คุณควรอ่านในยามที่คุณกำลังเผชิญกับความยากลำบากในชีวิต โยบสูญเสียทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดของตนและลูกๆของตนโดยที่เขาไม่มีความผิดอะไรเลย ขณะที่เขาพยายามที่จะเข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถึงกำลังเกิดขึ้นกับตัวเขา เขาก็เรียนรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้อธิบายให้เขาทราบถึงเหตุผลที่เขาต้องเผชิญความทุกข์

เช่นเดียวกับ โยบ เราต้องเผชิญชีวิตในวันต่อๆวัน โดยไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบสำหรับคำถามต่างๆของชีวิต คุณจะไว้วางใจพระเจ้าเหมือนโยบไหม ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ? หรือคุณจะยอมแพ้ต่อการทดลองที่จะพูดว่า “พระเจ้าไม่สนใจฉัน”?

โยบ 1:8 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกับชาตานว่า “เจ้าได้ไตร่ตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้าย”

โยบ 1:12 – “และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิ่งที่มีอยู่ที่อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น” ซาตานจึงออกไปจาก พระพักตร์ของพระเยโฮวาห์”

พระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานโจมตีโยบแม้ว่าเขาไว้วางใจและเชื่อฟังพระเจ้ายิ่งก็ตาม ข้อนี้สอนเราว่าการเชื่อและเชื่อฟังพระเจ้าไม่ได้ปกป้องเราจากความทุกข์ลำบากในชีวิตเสมอไป ความทุกข์ย่อมเกิดแก่คริสเตียนและผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนเหมือนกัน

โยบ 1:9-11 – “แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “โยบยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ พระองค์มิได้ทรงกันรั้วต้นไม้อรอบตัวเขา และครวเรือนของเขา และทุกสิ่งที่มีอยู่เสียด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอำนาจพระพรงานน้ำมือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้นในแผ่นดิน แต่ขอขยับพระหัตถ์เถิด และแตะต้องสิ่งของทั้งสิ้นที่มีอยู่ และเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักตร์พระองค์”

มุมมองของซาตานเกี่ยวกับความทุกข์ก็คือว่า ผู้คนจะเชื่อในพระเจ้าตราบเท่าที่พระองค์ทรงทำให้พวกเขาเจริญมั่งมีในโลกนี้เท่านั้น ดังนั้น เมื่อคนที่ไม่ใช่คริสเตียนเยาะเย้ยผู้เชื่อทั้งหลายโดยกล่าวว่า “พระเจ้าไม่ใช่ของจริงเพราะคุณเผชิญกับความทุกข์ยาก” คุณก็ต้องเข้าใจว่า คนเหล่านั้นกำลังคิดเหมือนที่ซาตานคิด และไม่เหมือนที่พระเจ้าคิด

คริสเตียนปลอมจำนวนมากคิดว่า ถ้าพวกเขาเชื่อในพระเจ้า พระองค์ก็จะทำให้พวกเขาเจริญรุ่งเรือง รากฐานแห่งความเชื่อของพวกเขาตั้งอยู่บนมุมมองที่ผิดเกี่ยวกับ

พระเจ้า ดังนั้นเมื่อความทุกข์ลำบากเข้ามาในชีวิตของพวกเขา ความเชื่อของพวกเขา ก็ไม่อาจทนต่อความยากลำบากเหล่านั้นได้ และพวกเขาก็จะทิ้งพระเจ้าไป

พระเยซูทรงบรรยายถึงคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสในลูกา 8:13 ว่า **“...ซึ่งตกที่หิน นั้นได้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วก็รับพระวาทะนั้นด้วยความปรีดี แต่ไม่มีราก เชื่อได้แต่ชั่วคราว เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป”**

อย่างไรก็ตาม เมื่อความยากลำบากเกิดขึ้นแก่คนๆหนึ่งที่มีมุมมองของพระเจ้า เกี่ยวกับความทุกข์ มันก็จะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งและทำให้พวกเขาหยั่งรากลึกกลงไปในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะสู้ทนความยากลำบากเหล่านั้นได้

โยบ 1:20-22 – “แล้วโยบก็ลุกขึ้น นึกเสียดสีของตน โคนศีรษะ กราบลงถึงดิน นมัสการ ท่านว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะ กลับไปตัวเปล่า พระเยโฮวาห์ทรงประทาน และพระเยโฮวาห์ทรงเอาไปเสียด สาธุการแด่พระนามพระเยโฮวาห์” ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบมิได้ทำบาปหรือ กล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา”

โยบสูญเสียทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดและลูกๆของตน แต่เขาก็ยังคงไว้วางใจพระเจ้า โยบพิสูจน์แล้วว่าผู้คนรักพระเจ้าได้เพราะพระลักษณะของพระองค์และ ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงทำอะไรหรือให้อะไรแก่เรา

คนมากมายคิดว่า การเชื่อในพระเจ้าจะปกป้องพวกเขาจากความยากลำบาก บางครั้ง
มันก็ใช่และบางครั้งมันก็ไม่ใช่ ชีวิตของโยบสอนเราว่า เราไม่ควรหยุดเชื่อพระเจ้า
เพียงเพราะว่าเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตของเรา

พระเจ้าทรงสามารถขัดขวางมิให้ความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ แต่
พระองค์อาจยอมให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับเราด้วยเหตุผลต่างๆที่เรายังไม่เข้าใจ ถ้าเรา
รู้เสมอว่าทำไมเราถึงทนทุกข์ ความเชื่อของเราก็จะไม่มีที่ให้เติบโต

จากบทที่ 4 – 31 โยบสนทนากับเพื่อนสามคนของเขา คือ เอลีฟัส บิลดัด และ
โซฟาร์ ขณะที่เราอ่านไป เราก็มองเห็นว่าเพื่อนสามคนนี้ของ โยบก็มีมุมมองเกี่ยวกับ
ความทุกข์ที่แตกต่างไปจากมุมมองของพระเจ้าเช่นกัน

พวกเขาคิดว่า โยบ ได้กระทำความบาปอันร้ายแรงซึ่งทำให้เขาต้องทนทุกข์ทรมาน
แต่พวกเขาไม่รู้ว่าความทุกข์ของโยบเป็นผลมาจากบทสนทนาหนึ่งระหว่างพระเจ้า
กับซาตาน (1:6 – 2:8)

จากหนังสือโยบ เราเห็นสามมุมมองเกี่ยวกับความทุกข์ มุมมองแรกคือ ซาตานเชื่อ
ว่าผู้คนจะเชื่อในพระเจ้าหากพระองค์ทำให้เขาเจริญรุ่งเรืองเท่านั้น คนมากมายใน
ปัจจุบันที่ไม่ใช่คริสเตียนก็มีมุมมองที่คล้ายๆกัน พวกเขาคิดเหมือนซาตานและไม่
เหมือนพระเจ้า

มุมมองที่สองคือ เพื่อนๆสามคนของโยบเชื่อว่า ความทุกข์คือ การพิพากษาของ
พระเจ้าเพราะความบาป บางครั้งมันก็จริง แต่มันก็ไม่จริงเสมอไป

มุมมองที่สาม นั่นคือ มุมมองของพระเจ้าก็คือว่า ความทุกข์ทำให้เราไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์และไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำหรือให้อะไรแก่เรา

ความทุกข์ในชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลาย

ความบาปได้ทำให้โลกของเราไม่ยุติธรรมไปเสียแล้ว หลายครั้งผู้คนเห็นสิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับคนดีๆและคิดว่า “ทำไมพระเจ้าถึงยอมให้สิ่งไม่ดีต่างๆเกิดขึ้นกับคนดีๆด้วยเล่า?”

มีหลายสิ่งที่ผมอยากจะกล่าวเกี่ยวกับคำพูดเช่นนั้น แต่ผมจะไม่เขียนสิ่งเหล่านั้นในที่นี้ สรุปย่อๆก็คือ ข้อผิดพลาดที่พวกเขาอ่อก็คือว่า พวกเขากำลังมองสิ่งที่เกิดขึ้นจากมุมมองของมนุษย์

แต่คุณรู้หรือไม่ว่าจากมุมมองของพระเจ้า ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้เชื่อเลย? โรม 8:28 กล่าวว่า **“เรารู้ว่า พระเจ้าทรงร่วมมือกับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่ง ...”**

ข้อนี้สอนเราว่า พระเจ้าทรงสามารถนำสิ่งที่ “ดี” ออกมาจากสิ่งที่ “ไม่ดี” ได้ ดังนั้นจากมุมมองของพระเจ้า ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับผู้เชื่อทั้งหลายเลย

เราอาจไม่มีคำตอบว่าทำไมพระเจ้าถึงยอมให้ความทุกข์ลำบากบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเรา แต่คริสเตียนทั้งหลายก็แน่ใจได้ว่า พระเจ้าทรงฤทธิ์ทั้งสิ้นและพระองค์

ทรงทราบถึงสิ่งที่พระองค์ทำอยู่ ครั้งต่อไปที่คุณเผชิญความทุกข์ลำบาก จงระลึกถึง
ถ้อยคำจากอิสยาห์ 43:2 ที่พระเจ้าทรงสัญญาว่า:

**“เมื่อเจ้าลุยข้ามน้ำ เราจะอยู่กับเจ้า เมื่อข้ามแม่น้ำ น้ำจะไม่ท่วมเจ้า เมื่อเจ้าลุยไฟ
เจ้าจะไม่ไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาผลาญเจ้า”**

ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก พระเจ้าทรงสามารถพาผู้เชื่อทั้งหลายผ่านพ้น
ความลำบากเหล่านี้ไปได้ ซึ่งจะทำให้ความเชื่อของพวกเขาเติบโตขึ้น เพื่อที่พวกเขา
จะให้เกียรติแด่พระเจ้าและกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของตน
ทุกวันนี้หลายคนเข้าอินเทอร์เน็ตได้ ผมเตือนว่า จงระวังให้ดี เพราะว่ามีคำสอนเท็จ
เยอะเยอะไปหมดทางออนไลน์

ยกตัวอย่างเช่น บางคนสอนว่าถ้าคุณเชื่อในพระเจ้า พระองค์จะทำให้คุณร่ำรวยและ
ทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองในทุกสิ่งที่คุณกระทำ คนๆ นั้นคือ ครูสอนเท็จและเขาอาจ
ไม่ใช่คริสเตียนแท้

ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน (ดูใน ฟิลิปปี 1:29) อันที่จริงบุคคลที่
ยิ่งใหญ่หลายคนในพระคัมภีร์ก็เผชิญกับความทุกข์ลำบาก

1. โยเซฟถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์โดยพี่ๆ ของเขา จากนั้นเขาก็ติดคุกหลายปี
เพราะเขาเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าแทนนาบับ (ปฐมกาล 37-40)
2. ผู้พยากรณ์เยเรมีย์ถูกขังคุกเพราะประกาศพระวาทะของพระเจ้า (เยเรมีย์ 37-38)

3. กษัตริย์เฮโรดจับขอรหัสผู้ให้บัพติศมาขังคุกเพราะประกาศพระวาทะของพระเจ้า (มัทธิว 14; มัทธิว 11:2)

4. เปาโลถูกจับขังคุกเพราะประกาศข่าวประเสริฐ (กิจการ 16) เขาทนทุกข์เพราะสุขภาพที่ย่ำแย่ (2 โครินธ์ 12:7-10) เขายังเขียนถึงหลายสิ่งที่เขาต้องเผชิญด้วยในชีวิตของเขาใน 2 โครินธ์ 11:22-33

5. พระเยซูคริสต์ทรงถูกทดลองอย่างหนักก่อนพระองค์ทรงเริ่มพระราชกิจของพระองค์ (ลูคา 4:1-13)

อย่าท้อใจเมื่อคนที่ไม่ใช่คริสเตียนมองดูความทุกข์ยากของคุณและพูดว่า พระเจ้าไม่ใช่ของจริงแน่ๆ มิฉะนั้นพระองค์ก็คงทำให้คุณร่ำรวยและเจริญรุ่งเรืองไปแล้ว

จงจำไว้ว่า คนเหล่านั้นกำลังคิดเหมือนซาตาน พวกเขาไม่ได้กำลังมองดูสถานการณ์จากมุมมองของพระเจ้า เพราะว่าพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้า

พระเจ้าตรัสไว้ในอิสยาห์ 55:8 ว่า “เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทั้งทางของเจ้าไม่เป็นวิถีของเรา” พระเยซูคริสต์ตรัสดังนี้” พระเจ้าตรัสว่าวิถีคิดของมนุษย์ไม่ใช่วิถีคิดของพระองค์

หากพระเจ้าประทานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้เชื่อทุกคน ผู้คนก็จะมาเชื่อในพระองค์เพียงเพราะสิ่งดีที่พระองค์ทรงประทาน แต่พระเจ้าทรงอยากให้ผู้คนไว้วางใจในพระลักษณะของพระองค์และไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำอะไรหรือให้อะไรแก่เขา

ไม่มีใครชอบที่จะประสบกับความยากลำบากและความทุกข์ในชีวิต แต่พระเจ้าทรงนำสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อที่เราจะให้เกิดิแต่พระเจ้าและกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์

ลองคิดถึงเรื่องราวต่อไปนี้และเชื่อมั่นปรับใช้กับชีวิตของผู้เชื่ออย่างไร

ชายคนหนึ่งเฝ้าดูผีเสื้อตัวหนึ่งกระเสือกกระสนที่จะโผล่ออกมาจากรังไหมของมัน มันเจาะรูเล็กๆรูหนึ่ง แต่ร่างกายของมันก็มีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะลอดรูนั้นออกมาได้ หลังจากกระเสือกกระสนอยู่พักใหญ่ๆ มันก็ดูเหมือนหมดแรงและอยู่นิ่งไม่ขยับ

จากนั้นชายผู้นี้ก็ตัดสินใจที่จะช่วยเจ้าผีเสื้อตัวนั้น เขาผ่ารังไหมออกและปลดปล่อยเจ้าผีเสื้อเป็นอิสระ อย่างไรก็ตาม ร่างกายของเจ้าผีเสื้อก็บวมเป่งและปีกของมันก็เหี่ยวแห้ง

ชายผู้นี้เฝ้าดูต่อไป โดยหวังว่าเจ้าผีเสื้อจะกางปีกของมันและบินจากไป แต่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เจ้าผีเสื้อไม่สามารถบินได้

ชายผู้นี้ไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงออกแบบเจ้าผีเสื้อนั้นให้กระเสือกกระสนลอดรูเล็กๆนั้นออกมาเพื่อที่ร่างกายของมันจะได้มีรูปร่างเรียวยาวและเพื่อทำให้ปีกของมันแข็งแรงเพื่อที่มันจะบินได้

เหมือนกับชายผู้นั้นที่ปลดปล่อยเจ้าผีเสื้อให้พ้นจากการกระเสือกกระสนของมัน คนมากมายก็คิดว่าพระเจ้าควรเอาความทุกข์ทั้งหมดออกไปจากชีวิตของเขา

อย่างไรก็ตาม ถ้าพระเจ้าทรงยอมให้ผู้เชื่อทั้งหลายประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง พอความยากลำบากต่างๆเข้ามาในชีวิต พวกเขาก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาชนะความยากลำบากนั้นได้ ผู้เชื่อทั้งหลายก็คงเหมือนกับเจ้าผีเสื้อตัวนั้นที่ไม่เคยได้บินเลย เหมือนกับที่พระเจ้าทรงออกแบบผีเสื้อให้กระเสือกกระสนออกจากรังไหมของมัน เพื่อที่มันจะบินได้ พระเจ้าก็ทรงออกแบบผู้เชื่อทั้งหลายให้ต้องต่อสู้ดิ้นรนในชีวิต เพื่อที่เขาจะมีกำลังเพื่อที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าและกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาได้เช่นกัน

ความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียน ผมไม่ชอบมัน คุณก็ไม่ชอบมัน แต่เมื่อเราต่อสู้ดิ้นรนผ่านความยากลำบากต่างๆในชีวิต เราก็เรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระลักษณะของพระเจ้า และไม่ใช่ในสิ่งที่พระองค์ทรงทำอะไรหรือให้อะไรแก่เรา ถ้าหากอยากรู้มากกว่านี้ ก็ส่งข้อความมาถึงผม

Email: jntlange@gmail.com

Line ID: 0871937157

Facebook: www.facebook.com/ThaiBibleStudy

Dr. Jeffrey Lange
P.O. Box 130
Chiang Mai
50000

ถ้าคุณสนใจในการรู้จักพระเจ้า เราก็มีคอร์สที่มี 32 บทที่สั้นๆและน่าสนใจ คุณสามารถเรียนทางออนไลน์ (ดาวน์โหลด) หรือเรียนทางไปรษณีย์ สมัครที่

<http://www.truthfromafriend.com/bible-study-sign-up/>

บันทึก

บันทึก

